

ความมั่งคั่งของดอกโบทันช่วยหนุนเศรษฐกิจเขต

หลินเซีย มณฑลกานซู

ดังเช่นที่กวีบทหนึ่งได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “เมื่อดอกไม้อื่นร่วงโรยในเดือนเมษายน เมื่อนั้นดอกโบทันบนภูเขาจะเริ่มเบ่งบาน” โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ ดอกโบทันภูเขาได้บานสะพรั่งในเขตหลินเซีย มณฑลกานซู และหลังจากความพยายามกว่าสองปี ทวีร์ชมดอกโบทันในเขตปกครองตนเองหลินเซียหุยกี้ก็ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง นอกจากนี้เดือนพฤษภาคมนี้ยังเป็นครั้งแรกที่เขตหลินเซียได้ประกาศให้เป็น “เดือนแห่งดอกโบทัน” ดังเห็นได้จากดอกโบทันภูเขาบานที่สะพรั่งอยู่ริมถนนพินเหอในเขตหลินเซีย ส่งผลให้ถนนสายดังกล่าวกลายเป็นเส้นทางสายโบทัน ซึ่งมีความยาวกว่า 60 ไมล์ ทั้งนี้ สถิติจากสำนักงานการท่องเที่ยวหลินเซียเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤษภาคม หลินเซียได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวถึงราว 2 ล้านคน โดยในขณะที่เดินชมสวนสวยนั้น นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับความงามตามบทกวีโบราณที่กล่าวไว้ว่า “บ้านของหวง ชื่อ เหินยง เต็มไปด้วยดอกไม้สวยสะพรั่ง”

นอกจากความงามแล้ว ดอกโบทันยังมีสรรพคุณอีกมากมาย โดยรากและเปลือกสามารถนำมาทำเป็นยา ขณะที่ดอกโบทันภูเขายังสามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมัน ส่วนเกสรตัวเมีย เกสรตัวผู้ กลีบดอก และตาใบ ล้วนแล้วแต่นำมาทำเป็นชาได้

หมู่บ้านหวังปิงเป็นหมู่บ้านยากจนที่ตั้งอยู่บนภูเขาในเขตหลินเซีย โดยในปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้ได้ปลูกดอกโบทันบนพื้นที่กว่า 170 mu และกลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “หมู่บ้านดอกโบทันแห่งแรกในเหอโจว” ในปี 2556 ครอบครัวยุคใหม่ในหมู่บ้านหวังปิง 172 ครอบครัวยุคใหม่ทั้งหมด 252 ครัวเรือนนั้น ต่างเป็นครอบครัวที่ยากจน แต่ ณ สิ้นปี 2560 ตัวเลขดังกล่าวได้ลดลงเหลือเพียงแค่ 6 ครัวเรือน เพราะในปัจจุบัน หมู่บ้านแห่งนี้ได้ร่วมมือกันสร้างพื้นที่ปลูกดอกโบทันเพื่อการสกัดน้ำมันขึ้น โดยข้อมูลการประเมินของหมู่บ้าน พบว่าการปลูกข้าวสาลีสามารถทำเงินได้ไม่มากนัก แต่การหันมาปลูกดอกโบทันซึ่งมีวงจรชีวิตถึง 5 ปีนั้น สามารถประหยัดแรงงาน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรถึง 100,000 หยวนต่อ mu

คุณเหอ ชิงหง หรือที่รู้จักกันในนาม “ราชาแห่งดอกโบทัน” ของหลินเซีย เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมดอกโบทันในหมู่บ้านหวังปิง โดยเขาไม่เพียงหมั่นเวียนที่ดินสำหรับทำการหวานเมล็ดดอกโบทันเท่านั้น แต่เขายังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากดอกโบทันอีกด้วย โดยชาเกสรตัวผู้ของดอกโบทันจะขายเป็นกรัม ซึ่งสามารถทำเงินได้ถึง 10,000 หยวนต่อ 500 กรัม โดยคุณชิงหงกล่าวว่า การบรรเทาความยากจนในภาคตะวันตกเฉียงเหนือก็เหมือนกับดอกโบทันภูเขา ซึ่งจะเบ่งบานขึ้นในวันหนึ่ง แม้อาจจะช้ากว่าดอกไม้อื่น ๆ ก็ตาม

ที่มา: สำนักงานการท่องเที่ยวหลินเซีย

ลิงค์ภาพประกอบข่าว:

<http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313135>

<http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=313136>

AsiaNet 73746